

# สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่าเร้าพลัง” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ SPRINGBOARD SUCCESS STORYTELLING



## ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทีมงานจัดการความรู้ และผู้บริหารจัดการความรู้ นายแพทย์พิเชษฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการเล่าเรื่องเร้าพลัง โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรระหว่างหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนและแสดงศักยภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือต่อยอดให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งของผู้ฟังและของหน่วยงานต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย การเล่าเรื่องจากความสำเร็จ (Honorable success storytelling) ของผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่น และองค์กรดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน พิจารณาโดย มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

## เรื่องเล่าจากความสำเร็จ จำนวน 4 เรื่อง

- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น  
นางสาวพรณทิพย์ ดิยพันธ์ และ นางกนกพร อธิสุข
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่น  
นายสัญญาชัย ฉิมพาลี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชานวมินทรราชินี ต.หนองบอน อ. บ่อไร่ จ. ตราด
- ผู้แทนองค์กรดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชานวมินทรราชินี ต. คอกกระบือ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

## เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 18 - 19 ธันวาคม 2560

ตัวแทนหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสายงานสนับสนุน และงานภารกิจหลัก ที่นำเสนอได้รับประกาศนียบัตร จากนายแพทย์สุชม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ด้านงานสนับสนุน  
ชนะเลิศ นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  
ชื่อเรื่อง สไตลิ่งงาน 3 สาว Ho Ren So  
รองชนะเลิศ นางสาวรุ่งตะวัน โทะศรี และนายณัฐพงศ์ พิทักษ์  
ชื่อเรื่อง เสียงสะท้อนจาก... ความสำเร็จเล็กๆ  
รองชนะเลิศ นางยุภาภรณ์ บุตรยุทธ  
ชื่อเรื่อง จากร้อยสู่ล้าน การจัดการหนี้การค้า

## เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard success storytelling) นำเสนอ จำนวน 23 เรื่อง

ผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ด้านงานภารกิจหลัก  
ชนะเลิศ นายกรพงศ์ ภิญโญสุชี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  
สถาบันชีววัตถุ ชื่อเรื่อง สืบจากขวด  
รองชนะเลิศ นายอภิชนันท์ คงธนะ  
ชื่อเรื่อง การพัฒนางานด้วยแรงบันดาลใจ  
รองชนะเลิศ นางสาวปิยะนุช ฤทธิธรรม  
ชื่อเรื่อง พลังหิ่งห้อยส่องแสงเอกซเรย์  
รองชนะเลิศ นางสาวรัชนิกร บุญธรรม  
ชื่อเรื่อง ถ้าไม่ลอง "ก้าว" จะรู้ได้อย่างไรว่าเรา "วิ่ง" ได้  
รองชนะเลิศ นางสาวชिरาภรณ์ พุ่มเกตุ  
ชื่อเรื่อง กว่าจะมาเป็นชุดทดสอบสารปรอทในวันนี้

